
รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
          สมัยสามัญ  สมยัท่ี 2  ครั้งท่ี ๑/2566 

        วันท่ี  3  พฤษภาคม  2566  เวลา 10.๐0 น. 
            ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

          ...................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่  ช่ือ – สกลุ  ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1. นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์ ประธานสภาเทศบาล พัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์  
2. นางล าดวน  สิทธิผล รองประธานสภาเทศบาล ล าดวน  สิทธิผล  
3. นางณัฐชยา  จารุสันต์ สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐชยา  จารุสันต์  
4. นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไพบูลย์  อักษรพิมพ์  
5. นางกรกนก  เดชเสน สมาชิกสภาเทศบาล กรกนก  เดชเสน  
6. นายบัญญัติ กองแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล บัญญัติ กองแก้ว  
7. นายธนะพัฒน์  โลหะปัตย์ สมาชิกสภาเทศบาล ธนะพัฒน์  โลหะปัตย์  
8. นางสาวมยุรี  สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล -ลา-  
9. นายกิตติศักดิ์  พิศวง สมาชิกสภาเทศบาล กิตติศักดิ์  พิศวง  

10. นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง สมาชิกสภาเทศบาล ลัดดาวัลย์  ธาตุทอง  
11. นายเฉลิมพล  วรกา สมาชิกสภาเทศบาล เฉลิมพล  วรกา  
12. นายเชิดชาญ  นิพรรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชาญ  นิพรรัมย์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1. นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีฯ อิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์  
2. นายอภิชา  พงษ์แสน รองนายกเทศมนตรีฯ อภิชา  พงษ์แสน  
3. นายพยอม  บุญค า รองนายกเทศมนตรีฯ พยอม  บุญค า  
4. นายช านาญกิจ  สุทธ์พัฒนกุล เลขานุการนายกฯ -ลา-  
5. นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ เกียรติศักดิ์  ชูรัตน์  
6. นางจ ารัส  พรมวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง จ ารัส  พรมวงศ์  
7. นางสาวนิวัฒนา  ศุภผลา หัวหน้าส านักปลัด นิวัฒนา  ศุภผลา  
8. นายสมพร  บูรพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมพร  บูรพันธ์ุ  
9. นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ธัญชนก ผ่านเมือง  

10. นายกรุงสยาม ผ่านเมือง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรุงสยาม ผ่านเมือง  
11. นายศาสตรพงษ์  กองศรีมา ผ.อ.ร.ร.ท.ต.เลิงนกทา ศาสตรพงษ์  กองศรีมา  
12. นายอินทร์เปลี่ยน สุพิมล ประธานชุมชุนสี่เสือพัฒนา อินทร์เปลี่ยน สุพิมล  
13. นางรวิวรรณ  โลหะปัตย์ ประธานชุมชนเกษมสุข รวิวรรณ  โลหะปัตย์  
14. นายมนตรี  พิมพ์หาญ ประธานชุมชนลิงนกทา อ   มนตรี  พิมพ์หาญ  
15. นางศุภารัตน์  จุลยะโชค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ศุภารัตน์  จุลยะโชค  
16. นางรุ่งฤดี  บัวเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 รุ่งฤดี  บัวเรียน  
17. นายปรีชา  ไชยภูมิ ประธานชุมชนร่วมมิตรฯ ปรีชา  ไชยภูมิ  
18. นายวิจิตร  ศรีมันตะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ วิจิตร  ศรีมันตะ  
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วันน้ี เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เวลา 10.00 น.  และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเลิงนก
ทา ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณ นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ได้ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล              สภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุม  ทุกท่าน ครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  1.ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้อ านวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทุกกอง โรงเรียน 

เทศบาลเลิงนกทา ก านันต าบลสวาท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 
หมู่ที่  13 และประธานชุมชน ทุกชุมชนที่ได้รับความร่วมมือ 
กิจกรรมงานบุญผะเหวด ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม2566 ณ 
วัดพรหมวิหาร และกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 
เมษายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเลิงนกทา และ
กิจกรรมวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน 2566  ณ เทศบาลต าบล
เลิงนกทาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ครับ 
 

     2.รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายกรุงสยาม  ผ่านเมือง 
    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวย สังกัดเดิม เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอ 

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
เทศบาลต าบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

(รับโอนเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2566) 
 

  เชิญแนะน าตัวครับ 
-เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลเลิงนกทา และ ผูร้่วมประชุม ทุกท่าน ครบั กระผม นายกรุง
สยาม  ผ่านเมือง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สงักัดเดิม 
เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จงัหวัดมกุดาหาร  ย้ายมา
ด ารง ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลเลงินกทา เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2566 งานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานทะเบียนราษฎร งานนิติกร งานเลือกตัง้ งาน
กิจการสภาเทศบาล กระผม ขอฝากเนือ้ฝากตัว และยินดีรบัใช้ ทุก
ท่าน ครับ ขอบคุณครับ 

      
ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานประการชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  -สมัยสามญั สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 /๒๕66 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาล   2566 มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าของตนเอง เชิญครบั 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติที่ประชุม มีมตริบัรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์
 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์      3.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       -แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง 

  
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 

2 เครื่อง 
 

           
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ช้ีแจงระเบียบฯ ให้ที่
ประธานสภาเทศบาล   ประชุม รับทราบ ครับ 
 
 
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาเทศบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะคุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ค่ะ 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา 
ประธานสภาเทศบาล   ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

 

นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายกเทศมนตรีฯ    งบประมาณ พ.ศ. 2566  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

ด้วย กระผม นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

 
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียด ดังน้ี 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรบั
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 
22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น
เงิน 44,000.บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม รายละเอียด ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลกั (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท (สอง-
หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
44,000.บาท (สีห่มื่นสี่พันบาทถ้วน)  
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 
2566 กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคม รายละเอียด ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ใน



1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครอืข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11 ax) และ Bluetooth 
 

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรอื 
Max Boost) โดยมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,280x720 pixel หรือ 720p 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรอื VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครอืข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีว่า แบบ ติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth 
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2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง

รายละเอียด ดังน้ี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 
บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 
5,200.-บาท (ห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมรายละเอียด ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A 4 
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 
บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 
5,200.-บาท (ห้าพันสองบาทถ้วน) ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายละเอียด  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ A 
4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

 
             

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 
 

       หลักการ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566   
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เหตุผล 

1.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคา 
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ท าให้ลักษณะ
พื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป  

2.เพื่อให้เทศบาลสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
ส าหรับประมวลผล และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ได้ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 2566 ได ้

ดังนั้น เทศบาลต าบลเลิงนกทา จึงอนมุัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบรหิาร
ทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 รายการ ดังกลา่ว 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อ
พิจารณาต่อไป  

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสาวธัญชนก  ผ่านเมือง  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล   ดิฉัน ขออนุญาตน าเรียนช้ีแจงให้ทีป่ระชุม ได้รบัทราบ พอสงัเขป 

ดังนี้ ค่ะ รายการขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง หมวด ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ได้เพิ่มข้อความ
ใหม ่ จ านวน 1 รายการ มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,280x720 pixel หรือ 720p  เพื่อให้เทศบาลสามารถจดัซื้อ 
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) ได้ตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 
2566 ได้ เทศบาลจ าเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงใหม่ ค่ะ 

 

ที่ประชุม      -รับทราบ- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้ว ต่อไป กระผม ขอมติทีละรายการ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ใด เห็นชอบอนุมัตใิห้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง  โปรดยกมือ ครับ 
 
 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง  

 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

-จัดซื้อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 
โปรดยกมือ ครับ 

 
 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566 

-จัดซื้อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2  
เครื่อง 

  
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.2 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล   2566 แผนงานบริหาร งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด ค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน  5,400.-บาท 
      (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
      โอนลดจากงานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ แผนงาน งาน 

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวนเงิน 5,400.-
บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 

     เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ท่ีประชุมทราบ ครับ 
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นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาเทศบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะคุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ได้
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ 
 

นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน ์   เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ    พ.ศ. 2566 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

      ด้วย กระผม นายกเทศมนตรีต าบลเลงินกทา ขอเสนอ 
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลงินกทา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2566   แผนงาน
บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

       หลักการ 

     ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
      2566 

แผนงาน บรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊คส าหรบัประมวลผล จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เปน็เงิน  
44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โอนเพิ่ม 4,000.-บาท (สี-่
พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท-
ถ้วน) 

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,600.-บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงนิ 
5,200.-บาท (ห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน)  โอนเพิม่  1,400.-บาท 
(หนึ่งพันสีร่้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 6,600.-บาท (หกพันหก-
ร้อยบาทถ้วน) 

    รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมเป็นเงินท้ังสิ้น  5,400.-บาท  
(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

1.เทศบาลต าบลเลิงนกทา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 

2.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ณ วันที่  13 
มีนาคม 2566 ท าให้ลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนไป  

โอนลด จาก 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบด าเนินการ แผนงาน
บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวนเงิน 
5,400.-บาท (ห้าพันสีร่้อยบาทถ้วน)  

      นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา  จึงจ าเป็นต้องขอเสนอ 
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลงินกทา เพื่อขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อ สภาเทศบาล เพือ่ 
พิจารณาต่อไป 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมฟังจากที่ท่านนายกฯ
สมาชิกสภาเทศบาล   เสนอญัตติเมื่อสักครู่ว่า โน้ตบุ๊ค จ านวนเงิน 48,000.-บาท (สี่-
     หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอีกรายการ จ านวนเงิน 6,600.-บาท 
      (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) โน๊ตบุ๊คจ านวนกี่เครื่องครับ 

นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกท่าน ครับ เดิมโน๊ตบุ๊คเครื่องละ 22,000.-บาท โอนเพิ่มเครื่อง 

ละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  จ านวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 
48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เครื่องปริ๊นเตอร์ เดิม 
เครื่องละ 2,600.-บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) โอนเพิ่มเครื่อง
ละ 700.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
6,600.-บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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ที่ประชุม     -รับทราบ- 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ  กระผม ขอสอบถามว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล   เครื่องปริ๊นเตอร์ยังเป็นมาตรฐานเดิม ถูกหรือไม่ครับ 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เรียน ผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน เครื่องปริ๊นเตอร์คุณลักษณะเดิมมีเพิ่ม 
ประธานสภาเทศบาล   จ านวนเงิน วันน้ีจะมีทั้งขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง/โอนเงิน 
     งบประมาณเพิ่ม ครับ ก็จะท าให้สมาชิกสับสน ครับ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
ที่ประชุม      -ไม่มี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมทีละรายการ ท่านใดเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 
     -จัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง  

โอนเพิ่ม 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 
 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณพ.ศ. 2566 
     -จัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง  

โอนเพิ่ม 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)  
 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    พ.ศ. 2566 จัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน  

2 เครื่อง  โอนเพิม่  1,400.-บาท (หนึง่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โปรด 
ยกมือ ครับ 
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มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ให้โอนเงินงบประมาณพ.ศ. 2566 
-จัดซื้อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง  
โอนเพิ่ม  1,400.-บาท (หนึง่พันสีร่้อยบาทถ้วน)  

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.3 ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

     ส านักปลัด 
-แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
LED ขาวด า) 

   -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า จ านวน 1 เครื่องๆ 
    ละ 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลาง 

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2566 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จ านวนเงิน 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

     เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ท่ีประชุมทราบ ครับ 
 
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาเทศบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะคุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ค่ะ 
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ได้
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ 
 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน ์  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรีฯ  พ.ศ. 2566 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
      ด้วย กระผม นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ขอเสนอ 

ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  ดังนี้ 

       แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
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เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 
ขาวด า) 

1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม 2566 

            คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 
หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 

    โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี ้

       หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า) 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวนเงิน 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมเป็นเงินท้ังสิ้น  3,300.-บาท  

(สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

1.เทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 

2.เนื่องจากเครื่องปริ๊นเดิมช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
   โอนลดจาก 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงิน
เพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวนเงิน 3,300. -
บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)  

     นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา  จึงจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อ 
สภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายกิตติศักดิ์ พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่ เคารพ กระผม ขอสอบถามว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล   เครื่องปริ๊นเตอร์ ของส านักปลัดเทศบาล ที่ขอโอนต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม่ เป็นคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2566 หรือไม่ครับ 

 
นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาล กระผม ขอน าเรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า เครื่องปริ๊นเตอร์

ของส านักปลัดได้ช ารุดเมื่อเดือน เมษายน 2566 เพื่อเป็นให้
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องขอสภาเทศบาลจัดซื้อใหม่
อีกจ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
2566 ครับ 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ที่ประชุม      -ไม่มี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล   2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล จัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน
เงิน 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ.  
     2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล จัดซื้อ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน
เงิน 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ 3.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  

กองช่าง 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 
เครื่องๆ ละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม 2566 

    
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ท่ีประชุมทราบ ครับ 

 
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาเทศบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะคุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ค่ะ 
 
 
 



-16- 
 
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ได้
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ 
 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน ์   เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ                     พ.ศ. 2566 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
      ด้วย กระผม นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ขอเสนอ 

ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  
 

        เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
       กองช่าง 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม 2566 

            คุณลักษณะพื้นฐาน 

      -มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output ไม่น้อยกว่า 800 VA 
      (480 Watts)  
      -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี ้

       หลักการ 
      ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 
รวมงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมเป็นเงินท้ังสิ้น  2,500.-บาท  
  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

1.เนื่องจากเครื่องส ารองไฟฟ้าของกล้อง (CCTV) ที่มีอยู่
เดิมเกิดการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ หากปล่อยไว้นานอาจเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ หมดปัญหา
ไฟกระชาก ต่อไป 

2.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ณ วันที่  13 
มีนาคม 2566  

 
   โอนลดจาก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน จ านวนเงิน 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา  จึงจ าเป็นต้องขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ขอสอบถามว่าเครื่องส ารอง 
สมาชิกสภาเทศบาล   ไฟฟ้าใช้กลับกล้อง CCTV ถูกหรือไม่ครับ ที่ขอโอนต้ังจ่ายเป็น 
     รายการใหม่ ครับ 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ครับ ถูกต้องใช้กับกล้อง CCTV 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
ที่ประชุม      -ไม่มี- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล   2566 เพื่อน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง 

-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ 
ครับ 

 
 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ 

น าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง 
-จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
 2,500.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.5 ญัตติขออนุมัติท ากิจการนอกเขตในการจัดซื้อเตาเผาขยะลด
ประธานสภาเทศบาล   มลพิษ งบประมาณ 9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้า-
     หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
      

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ท่ีประชุมทราบ ครับ 
 
 

นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บทที่ 3 ทวิ 
เลขานุการสภาเทศบาล   การท ากจิการร่วมกบับุคคลอื่น มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท า
     กิจการนอกเขต เมื่อ 
      1.การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท าเกี่ยวเนื่องกับ 

กิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
2.ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล สภาจังหวัด หรือ

สภาต าบลแห่งทอ้งถ่ินทีเ่กี่ยวข้อง 
      3.ได้รับอนมุัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์   ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ได้
ประธานสภาเทศบาล   เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์   เรื่อง   ขออนุมัตดิ าเนินการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  
นายกเทศมนตร ี    เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
      ด้วย กระผม นายกเทศมนตรีต าบลเลงินกทา ขอเสนอ 

ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลงินกทาเพื่อขออนมุัติด าเนินการท า
กิจการนอกเขตเทศบาล 

-โครงการจัดซื้ อเตาเผาขยะลดมลพิษ จ านวนเงิน 
9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

       หลักการ 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุม

ระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
ตามโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ 

   เหตุผล 

เทศบาลได้ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบขยะในพื้นที่ 
15 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน ประมาณ 3-5 
ตันต่อวัน ลักษณะมูลฝอยยังไม่มีการคัดแยกจากครัวเรือนหรือต้น
ทางการฝังกลบขยะจะต้องมีการขุดหลุมฝังกลบไปเรื่อยๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาท าให้พืน้ที่ในการฝังกลบขยะไม่เพียงพอต่อการ
ก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ เทศบาลเห็นว่าปริมาณขยะมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องหาวิธีก าจัดขยะรูปแบบใหม่ที่มีความ
เหมาะสมตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพื้นที่ การออกแบบการก่อสร้างและการจัดการสถานที่ฝัง
กลบมูลฝอยฯ เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านการจัดการขยะและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมมลพิษในการคัดเลือกพื้นที่ 
การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่จัดการมูลฝอยโดย
เตาเผา พ.ศ. 2560 และ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง 
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ 
พ.ศ. 2561 โดยขนาดของเตาเผาที่เหมาะสมและสามารถก าจัด
ขยะในพื้นที่เฉลี่ย 3.5 ตันต่อวัน ซึ่งจะมีปริมาณขยะหลังจากการ
คัดแยกขยะที่เผาไม่ได้ ขยะรีไซเคิลออกแล้ว จะเหลือเฉลี่ย 3.4 
ตันต่อวัน ดังนั้นเตาเผาควรเป็นขนาดที่สามารถก าจัดขยะได้ 3-4 
ตันต่อการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง  
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นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา  จึงจ าเป็นต้องขอเสนอ

ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเลงินกทา เพื่อขออนุมัติด าเนินการท า
กิจการนอกเขตเทศบาล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    พ.ศ. 2496 บทที่ 3 ทวิ การท ากิจการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา 
      57 ทวิ เทศบาลอาจท ากจิการนอกเขต  เกี่ยวข้องยงัไง ครบั การ 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
สภาเทศบาล ได้มีมต ิอนุมัติโครงการจัดซือ้เตาเผาขยะลดมลพิษ 
เป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว 
 

 
นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล    ครับ กิจการนอกเขต เป็นเขตพื้นที่เทศบาลต าบลสวาท เลยต้อง 

ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 เทศบาลฯ ได้ท า
หนังสือถึงเทศบาลต าบลสวาท เรื่อง ขอความยินยอมด าเนินการ 
กิจการนอกเขต เทศบาลต าบลสวาทจะได้จัดประชุมสภาเทศบาล 
เช่นกัน แล้วรายงานอ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดยโสธร เพื่อ
พิจาณาต่อไป ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดฯ ผู้รับมอบอ านาจจาก 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาภายใน 15 วัน หากเกิน 15 วันต้อง
ช้ีแจง กระผม ขอน าเรียนให้ที่ประชุม รับทราบ ครับ  
 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    พ.ศ. 2496 บทที่ 3 ทวิ การท ากิจการร่วมกับบุคคลอื่น มาตรา 

57 ทวิ เทศบาลอาจท ากจิการนอกเขตมาตรา 57 ทวิ เมื่อ 
      1.การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท าเกี่ยวเนื่องกับ 

กิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตนภายใน
เขตเทศบาลฯ เช่น จัดให้มีโรงรบัจ าน าใช่หรือไม่ โครงการจัดซือ้
เตาเผาขยะลดมลพิษ ด าเนินการนอกเขตพื้นที่ ขอทราบว่า
เทศบาลท าในเขตของตนมีความหมายอย่างไรในการก าจัดขยะใน
เขตของตนวันละ  3-5 ตันต่อวัน นายกฯ ไม่ได้พูดถึงขยะนอกเขต
ที่พูดกันว่าให้เทศบาลอื่นมาทิง้ร่วมด้วยใหเ้ทศบาลอื่นบรหิารขยะ
เองได้หรือไม่ ครบั 

 
นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ และผูร้่วมประชุม ทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล    ครับตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที่ 13) ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาล
ต าบล มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายเทศบาลต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาด
ของถนนหรอืทางเดินและที่สาธารณะรวมทัง้การก าจัดขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลู ครับ 

      
 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายบัญญัติ  กองแก้ว  เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ตามความเข้าใจ กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ ครับ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ จะเผาขยะเฉพาะ

ของเทศบาลฯ เท่านั้น ไม่รับขยะนอกมาเผา ตามที่นายกฯ พูด
อนาคตหากเทศบาลบริหารจัดการขยะตนได้ จะรับขยะนอกมา
บริหารจัดการด้วย ซึ่งเป็นการบริหารเพื่อการค้าไปด้วย ถูกต้อง
หรือไม่ ครับ  และอีกประการเทศบาลฯ ได้ศึกษาข้อมูลการจัดซื้อ
เตาเผาขยะลดมลพิษจากเทศบาลที่จัดซื้อเตาเผามาก่อนดีแล้ว 
หรือยังครับ ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมา อย่างไรบ้างครับ  
เพราะวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ 9,998,000.-บาท (เก้า
ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มากพอสมควร ครับ การ
บริหารจัดการ ก่อนเผาเทศบาลจะต้องด าเนินการน าขยะทีไ่ด้มาไป
ตากก่อนแล้วค่อยไปท าการเผาด้วยเตาเผา มีระบบรองรับน้ าเสีย 
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จากขยะ ไม่ใช้ปล่อยน้ าเสียออกไปข้างนอก ปัญหาที่ตามมาคือมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ต้องใช้แรงงานจากพนักงานในการด าเนินการคน 
ค่าใช้จ่ายตกวันละเท่าไหร่ ครับ ปัญหาหลักๆ ที่จะตามมาคือ
แมลงวันหากบริหารจัดการขยะไม่ทัน ปัจจุบันชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบจากแมลงวัน ขอทราบว่าปัญหาแมลงวันเทศบาลฯ จะ
แก้ไขปัญหาอย่างไร และหากเตาเผาขยะเกิดการช ารุดไม่สามารถ
เผาขยะได้ ปัญหาขยะจะเพิ่มข้ึนพอกหางหมู จะแก้ปัญหาอย่างไร 
และการประชาคมให้ประชาชนทราบที่ผ่านมา เทศบาลได้ใช้
วิธีการประชาคมแบบวิธีรวมกลุ่มหรือเดินสอบถาม หากเป็นการ
เดินสอบถามไม่มีใครตอบว่าไม่ดี เพราะไม่ได้อธิบายถึงข้อเสีย 
เท่าที่ผมทราบข้อมูลมานั้น เป็นการอธิบายเท่านั้น ครับ 

 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ ขอน าเรียนให้ที่ประชุม รับทราบ ดังนี้ ครับ การท างานต้องอาศัย

ซึ่งกันและกัน หากสภาเทศบาลต าบลสวาท ไม่อนุมัติให้ด าเนิน
กิจการนอกเขต เทศบาลฯ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ฉะนั้น 
เทศบาลจะต้องบริหารจัดการขยะให้ได้ก่อน เทศบาลยังไม่ได้รับ
ขยะนอกมาบริหารตามที่ท่านบัญญัติสอบถาม  ณ ขณะนี้เทศบาล
ขอพิจารณาดูก่อนว่าสามารถรับขยะนอกมาบริหารจัดการได้
หรือไม่ ต้องพึงพาอาศัยกันบ้านพี่เมืองน้อง ครับ  ที่ท่านถามว่า
เทศบาลฯ ได้ออกส ารวจประชาชนก่อนจัดท าโครงการจัดซื้ อ
เตาเผาขยะลดมลพิษ หรือไม่นั้น กระผม ขอช้ีแจงให้ที่ประชุม
ทราบว่า ข้ันตอนการจัดท า ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ท า
หนังสือเชิญประธานชุมชน ทุกชุมชน และผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ท่าน 
มาประชุมหาแนวทาง วิธีการออกส ารวจ อธิบาย สอบถาม 
ประชาชนให้ประชาชนทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ของการจัดซื้อเตาเผา
ขยะลดมลพิษ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้เทศบาล จ านวน 
628 ครัวเรือน ดังที่เคยแจ้งให้ทราบในคราวประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น ทุก
รายการ และข้ันตอนที่ท่านสอบถาม เทศบาลได้ศึกษาข้อมูลจาก
เทศบาลบ้านใกล้เรือนเคียงที่เคยจัดซื้อมาก่อนแล้ว และได้ข้อมูล
มาพอสมควร ถามว่าปัญหาที่จะตามมามีทกุแห่งครับ แนวทางการ
จัดซื้อเทศบาลฯ ต้องท าไปตามหลักเกณฑ์  เหตุผลและความ
จ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ 
เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ควบคุมมลพิษในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการ
จัดการสถานที่จัดการมูลฝอยโดยเตาเผา พ.ศ. 2560 และ  
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2561 ถามถึงปัญหา
ทุกพื้นที่พบปัญหาหากไม่ท าไม่พบปัญหา ครับ 

 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายธนะพัฒน์  โลหะปัตย์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอทราบว่า ทางเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ต าบลสวาท ได้ประชุมการจัดท ากิจการนอกเขตแล้วหรือยังครับ 
 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน ์   ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ การประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    สภาเทศบาล เรื่อง การด าเนินการกิจการนอกเขต ยังไม่ได้รับการ 
     ประสานมา ครับ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผมได้ลงพื้นที่บ่อขยะแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล   พบว่าการเทขยะได้เทลงไหล่ทางปัญหาคือท าให้ขยะล้นออกนอกบ่อ 
      หากเทศบาลบริหารการเทขยะให้รถบรรทุกขยะไปเทข้างในก่อนแล้ว 

ค่อยมาเทด้านหน้า ขยะในพื้นที่เทศบาลที่เดียวเฉพาะเทศบาลฯ น่าจะ
รองรับได้ในการจัดซื้อเตาเผาลดมลพิษ รายละเอียดเทศบาลศึกษาไม่
ละเอียดพอ กระผม ขอให้ชะลอการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษไว้ก่อน 
ได้หรือไม่ ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์  ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ตามที่ท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ    บัญญัติ ได้สอบถามนั้น กระผม ขอน าช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า 
      ท่านลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลรายละเอียดมาไม่จริง ปัญหาพบว่ามีรถขยะ 

นอกมาลักลอบทิ้ง มาทิ้งๆ แบบไม่เป็นระเบียบ ถ้าไม่ให้ทิ้งในบ่อขยะ 
เขาจะน าขยะมาทิ้งใส่หน้าบ้านในชุมชน สร้างความล าบากใจให้เจ้า
บ้าน ต่อมาเจ้าของบ้านได้น าถังขยะไปเก็บไว้ในบริเวณบ้านเพื่อลด
ปัญหา เทศบาลจึงไดเ้ปิดบ่อให้ทิ้งแล้ว ท าให้รถบรรทุกขยะของ
เทศบาลไม่สามารถเข้าไปเทขยะได้ จึงจ าเป็นต้องทิ้งไว้ไหล่ทาง 
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เทศบาลฯ ได้จ้างเอกชนมาท าการฝังกลบขยะปีละ 2 ครั้ง ครั้งละแสน
กว่า ครับ ใช้งบประมาณจ านวนมาก  ที่ท่านเสนอให้ศึกษาข้อมูลให้
ดีๆ ก่อน เทศบาลได้ศึกษาข้อมูลจากเทศบาลที่ได้จัดซื้อก่อนแล้ว และ
ได้ท าการประชาคมประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านเสนอให้ชะลอ
การจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษไว้ก่อนนั้น หากเทศบาลไม่จัดซื้อจะ
ไม่ได้แก้ปัญหาการจัดการขยะ ครับ 

 
 
นางณัฐชยา  จารุสันต์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ดิฉัน ขอสอบถามว่าหากเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   จะจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ จะต้องไปศึกษาดูงานจากสนามจริง ถูก 
     หรือไม่ ค่ะ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน ์   ท่านประธานสภาเทศบาล ผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ เทศบาลได้ส่ง 
นายกเทศมนตรี    ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลจาก 
      เทศบาลต าบลกุดชุม มาแล้ว ครับ 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 
ที่ประชุม      -ไม่มี- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ด าเนินการท า 
ประธานสภาเทศบาล   กิจการนอกเขตเทศบาล 

-โครงการจัดซื้ อเตาเผาขยะลดมลพิษ จ านวนเงิน 
9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

     โปรดยกมือ ครับ 
 
มตท่ีิประชุม    มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินกิจการนอกเขต  จ านวน  7  เสียง 
              -ออกเสียงไม่เห็นด้วย   จ านวน 1  เสียง 
              -งดออกเสียง            จ านวน  2  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4              เรื่องอื่นๆ  
นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์   เชิญสมาชิก ทกุท่านได้เสนอ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ  กระผม ขอเสนอใหเ้ทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ด าเนินการซ่อมแซม 

1. ถนนข้างบ้านพ่อใหญ่ด าทางไปล าห้วยจาน พบถนน
ช ารุดเป็นหลมุจ านวนมาก ครบั  

2. ท่อระบายน้ าข้างร้านแสนชัยมินิมาร์ทชุมชนเลิงนกทา 
มีฝาท่อแตก 2-3 ท่อน ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ถนนข้าง 
นายกเทศมนตรีฯ บ้านพ่อใหญ่ด าทางไปล าห้วยจาน มอบกองช่างส ารวจพื้นที่ ใน

ส่วนของฝาท่อแตกข้างร้านมินิมาร์ท ชุมชนเลิงนกทา ข้างบ้านจะ
ด าเนินการซ่อมให้ ครบั 

 
นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ดิฉัน ขอเสนอให้เทศบาลได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตัดหญ้าถนนฝัง่ตรงข้ามหน้าบ้าน ทนายเชษฐ์ ให้ด้วยค่ะ 
 
 
นายเฉลิมพล  วรกา เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอเสนอใหเ้ทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาลอกคลอง กระผม ได้เสนอในทีป่ระชุมไปแล้วยังไมไ่ด้ 
 ด าเนินการให้ ครับ เนื่องจากใกลห้น้าฝนแล้ว ครับ และอกีประการ 

บ้านเรอืนประชาชนบางหลังไม่มีทีร่ะบายน้ าลงในท่อ ก่อนหน้าฝน
เสนอให้มีการแก้ไข ครับ 

 

นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม ขอ 
นายกเทศมนตรีฯ น าเรียนใหท้ี่ประชุม รบัทราบ ดังนี้ครบั สถานะการเงินยังตดิลบ 
 ประมาณล้านเศษๆ  กระผม ใหก้องคลังตรวจสอบยอดเงินให้ 
 ประมาณ 100,000-200,000 บาท เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 ชุมชนเลิงนกทา ข้างบ้านนายจ ารัส พนกังานเทศบาล และให้กอง 

ช่างออกส ารวจถนนเส้นไหนรางระบายน้ าอุดตัน จ านวนกีเ่สน้ ได้
ปริมาณงานไว้แล้ว ให้กองคลงัตรวจสอบยอดเงินทีส่ามารถน ามาใช้
ได้ ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหา ครับ 
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นางล าดวน  สิทธิผล เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ดิฉัน ขอทราบว่า ระบบเสียง 
รองประธานสภาเทศบาล ตามสายของเทศบาล สามารถใช้งานได้หรือไม่ ค่ะ มีสมาชิก

ต้องการประชาสัมพันธ์งานเป็นช่วงๆ ค่ะ 
 
นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ระบบเสียง 
นายกเทศมนตรีฯ ตามสายของเทศบาล สามารถใช้ได้ ครับ 
 
นายบัญญัติ  กองแก้ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอเสนองานพธีิดอน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปู่ตา กระผม ได้ประสานกบั อาจารยป์ระสงค์เบือ้งต้นว่าต้องการให้

มีพิธีกล่าวน าความเป็นมาของงานก่อนถวายเครื่องสกัการะต่างๆ 
และจุดบั้งไฟขอฝนจากปู่ตา และเพื่อใหเ้กิดความเป็นสริิมลคล 

 กับประชาชนที่ไปร่วมพิธี ที่ผ่านมาต่างคนต่างจุดเทียน ธูป ครับ 
 

นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์ เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 13 ได้ช้ีแจงรายละเอียดงานปู่ตาใหท้ี่ 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมได้รบัทราบ ครบั  
 
 
นางศุภารัตน์  จุลยะโชค เรียน ประธานสภาเทศบาล ผูร้่วมประชุม ทุกท่าน ก านันยังไม่ได้ให้ 
ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 13 รายละเอียด ทราบเบื้องต้นว่า จะท าพิธีขอฝนถวายบั้งไฟใหปู้่ตา ใน

วันที่ 10 พฤษภาคม  2566 ก าหนดการพิธีงาน เริม่เวลา 09.00 
น. พิธีถวายเครื่องสักการะแด่ปู่ตา พิธีเสร็จจะมีขบวนเซิ้งร าถวายปู่
ตา จุดบั้งไฟขอฝนจากปู่ตา คร่าวๆ เท่านี้ค่ะ  

 
 
นางณัฐชยา  จารุสันต์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ดิฉัน ขอเสนอให้เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามทางแยกต่างๆ ด้วย ค่ะ 
 

นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ดิฉัน เห็นด้วยตามที่ ทา่นณัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล   ชยา เสนอค่ะ และอีกประการเหตเุกิดไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าลงเครื่อง 

ท าน้ าอุ่น ชุมชนเลิงนกทา ท าให้เกิดประกายเปลวไฟไหมผ้นงั
ห้องน้ า ถังดับเพลิงมีในชุมชน แต่ประชาชนไม่ทราบวิธีการใช้
เครื่องดบัเพลงิ ค่ะ 

 

นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอทราบการจดังาน
สมาชิกสภาเทศบาล   ประเพณีบญุบั้งไฟของเทศบาลต าบลเลงินกทา ด้วยครับ 
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นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์  ท่านประธานสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน ครบั 
นายกเทศมนตรีฯ    ตามที่แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบในเบือ้งต้นแล้วว่า เงินงบประมาณมา 

ช้า ขณะนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เทศบาลติดลบล้านเศษๆ แล้ว หาก
เทศบาลจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ เชิญผู้ว่าฯ 
นายอ าเภอฯ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรอบๆ มาร่วมพิธี
เปิด หากจัดงานไมส่มเหตสุมผล ท่านสมาชิกติงเทศบาลอีก ครับ 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ เชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ถ้าไม่มี การประชุมได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว กระผม
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศตรีต าบลเลงินกทา คณะผูบ้รหิาร และ 

 ผู้ร่วมประชุม ทกุท่าน เชิญทกุท่าน ร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันครบั 

ปิดประชุม เวลา 12.10 น. 

                (นางสาวธัญชนก  ผ่านเมือง) 
                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงช่ือ) ............................................ประธานกรรมการ       (ลงช่ือ)……………………....กรรมการ 
     (นายบัญญัติ  กองแก้ว)              (นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์) 

(ลงช่ือ) ……………………………………กรรมการ                          (ลงช่ือ)...............................กรรมการ 
            (นางล าดวน  สิทธิผล)                 (นางณัฐชยา  จารุสันต์) 

(ลงช่ือ) ……………………………………กรรมการ                (ลงช่ือ) …………………………กรรมการ 
            (นายกิตติศักดิ์  พิศวง)                            (นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง) 

     (ลงช่ือ)…………………………..กรรมการ 
                                                                                 (นายเชิดชาญ  นิพรรัมย์) 

สภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี ...................................          

 (ลงช่ือ)                                      
…………….………………………………… 

                                                (นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์) 
                                    ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 



   

 

 

 

 

 

  


